



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/๓๕๕๑

วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ มาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวเยาวลักษณ์ ทิมพงษ์รัตน์)

ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์

สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร



กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์
www.prbangkok.com โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘

ฉบับที่ ๑๔๐ ปีที่ ๓๑

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

กทม. ชี้แจง

- ❖ กทม.รณรงค์ให้ความรู้ป้องกันโรคเอดส์กลุ่มวัยรุ่น พร้อมจัดบริการเชิงรุกในสถานศึกษา - สถานบริการ
- ❖ กทม.เพิ่มความถี่ตรวจสอบกายภาพ - ประเมินสภาพการใช้งานสะพานและอุโมงค์ทางลอด

❖ กทม.รณรงค์ให้ความรู้ป้องกันโรคเอดส์กลุ่มวัยรุ่น พร้อมจัดบริการเชิงรุกในสถานศึกษา - สถานบริการ

นางปานฤดี มโนมัยพิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กทม. กล่าวกรณีประธานสมาคมแพศวิศึกษาแนะทบทวนวิธีการให้ความรู้การป้องกันโรคเอดส์และปรับวิธีรณรงค์สร้างความเข้าใจโรคเอดส์ในกลุ่มวัยรุ่น เนื่องจากพบวัยรุ่นไทยเป็นผู้ติดเชื้อ HIV หน้าใหม่เพิ่มขึ้นว่า จากข้อมูลสถานการณ์และแนวโน้มการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ในประเทศไทย ปี ๒๕๖๕ คาดว่า มีผู้ติดเชื้อ HIV รายใหม่ ๖,๑๐๓ คน จากสัดส่วนการคาดประมาณจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ระหว่างเด็กและผู้ใหญ่ จะเห็นว่าแนวโน้มการติดเชื้อรายใหม่ในกลุ่มผู้ใหญ่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่วนการติดเชื้อรายใหม่ในกลุ่มเยาวชน หรือวัยรุ่น อายุต่ำกว่า ๒๔ ปี ยังคงมีอัตราการติดเชื้อที่ค่อนข้างสูงอย่างคงที่และมีสัดส่วนใกล้เคียงกับวัยผู้ใหญ่ โดยในปี ๒๕๖๕ คาดว่า เป็นผู้ติดเชื้อ HIV รายใหม่ ในกลุ่มเยาวชน อายุระหว่าง ๑๕ - ๑๙ ปี จำนวน ๘๕๕ คน (ร้อยละ ๑๔) อายุ ๒๐ - ๒๔ ปี จำนวน ๒,๑๒๑ คน (ร้อยละ ๓๕) และวัยผู้ใหญ่ อายุ ๒๕ - ๔๙ ปี จำนวน ๓,๑๐๗ คน (ร้อยละ ๔๙)

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักอนามัย ได้ประสานการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดทั้งหน่วยงานภายในสังกัดและภายนอก กระทรวงสาธารณสุข ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐฯ ด้านสาธารณสุข และภาคประชาสังคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เข้าถึงประชากรกลุ่มเป้าหมายที่มีภาวะเสี่ยงสูงในพื้นที่ พร้อมทั้งรณรงค์ให้กลุ่มประชากรเป้าหมายตรวจหาเชื้อ HIV และเข้าสู่บริการ (Recruit) ป้องกัน และดูแลรักษาได้อย่างครอบคลุม นอกจากนี้ได้ทบทวนการรณรงค์เสริมสร้างความรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน โดยจัดบริการอย่างผสมผสาน เช่น พัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาวะทางเพศแบบบูรณาการ ผ่านการใช้โปรแกรมคัดกรองออนไลน์ “ก๊วนทีน” เพื่อให้คำปรึกษาและป้องกันการเกิดปัญหาที่เกิดจากเพศภาวะในกลุ่มเยาวชนซึ่งได้ขยายผลการดำเนินงานไปยังสถานศึกษาหลายแห่งในกรุงเทพฯ โดยร่วมกับสำนักการศึกษา และองค์กรภาคประชาสังคมและการจัดกิจกรรมเชิงรุกในสถานศึกษา ส่งเสริมการเข้าถึงการคัดกรองและการตรวจรักษาโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยจัดกิจกรรมให้บริการเชิงรุกในสถานศึกษาระดับโรงเรียนมัธยมศึกษา ในกลุ่มเยาวชนและการดำเนินงานเชิงรุกในสถานบริการ สถานบันเทิง เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่มีความเสี่ยงติดเชื้อ HIV ได้แก่ กลุ่มพนักงานบริการชาย-หญิง กลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย รวมทั้งกลุ่มประชากรทั่วไป เน้นการให้ข้อมูลและประเมินผลความรู้โรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การตรวจคัดกรองหาการติดเชื้อ HIV โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รวมทั้งการให้บริการตรวจคัดกรองโรคอื่น ๆ

ขณะเดียวกัน ...

ขณะเดียวกันได้พัฒนาการป้องกันการติดเชื้อ HIV ด้วยการให้ยาต้านไวรัสก่อนสัมผัสเชื้อ (Pre-Exposure Prophylaxis : PrEP) ซึ่งเป็นมาตรการเสริมที่สนับสนุนการยุติปัญหาเอดส์ โดยให้บริการในศูนย์บริการสาธารณสุข กทม.๑๗ แห่ง และขยายบริการไปยังโรงพยาบาลในสังกัด กทม.และสภาการศึกษาไทย เพื่อพัฒนาการดำเนินงานให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย โดยบูรณาการผ่านระบบออนไลน์ขององค์กรภาคประชาสังคม เช่น การเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม Event ผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อเข้าถึงกลุ่มประชากรหลักที่เข้าถึงยากให้มากขึ้น

นอกจากนั้น ยังได้ปรับปรุงระบบบริการสุขภาพที่เป็นมิตรกับกลุ่มวัยรุ่นมากขึ้น โดยเฉพาะการเข้าถึงอุปกรณ์ป้องกัน เช่น ถุงยางอนามัย ตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยให้กลุ่มวัยรุ่น เพื่อป้องกันการติดเชื้อ HIV โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่น ๆ และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ได้แก่ การสนับสนุนเรื่อง Normalize HIV และ Normalize Condom โดยมุ่งหวังให้กลุ่มเป้าหมายเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ปลอดภัย และสามารถเข้าถึงอุปกรณ์ป้องกัน ถุงยางอนามัย ได้อย่างทั่วถึง รวมทั้งประชาสัมพันธ์ณรงค์ แจกถุงยางอนามัยอย่างครอบคลุมในกลุ่มประชากรเป้าหมายทุกกลุ่ม โดยบูรณาการร่วมกับสำนักงานเขต สำนักงานการศึกษา รวมทั้งจัดบริการยาต้านไวรัส เพื่อป้องกันการติดเชื้อ (PrEP) โดยบริหารงบประมาณที่ได้รับในการป้องกัน ควบคุม และแก้ไขปัญหาเอดส์ ร่วมกับงบประมาณของโครงการ BMA-HTS โดยความร่วมมือของ กทม.และศูนย์ความร่วมมือไทย - สหรัฐฯ ด้านสาธารณสุข (TUC) คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลและสำนักงานแพทย์ กทม.บูรณาการและพัฒนาการให้บริการปรึกษาปัญหาสุขภาพทางเพศ ตรวจและบริการให้ฮอร์โมน ตรวจคัดกรอง HIV และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในกลุ่มประชากรหลากหลายทางเพศ หรือคลินิกสุขภาพเพศหลากหลาย กรุงเทพมหานคร เพื่อส่งเสริมและปรับปรุงการให้บริการสุขภาพที่เป็นมิตรกับผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ และเยาวชนที่มีความหลากหลายทางเพศ ที่เป็นประชากรกลุ่มเสี่ยงที่มีอัตราการติดเชื้อ HIV รายใหม่สูง โดยเริ่มจัดตั้งคลินิกสุขภาพทางเพศหลากหลายที่ศูนย์บริการสาธารณสุข ๒๕ กรุงเทพมหานคร และศูนย์บริการสาธารณสุข ๒๑ วัฒนาตุทอง

* * * * *

❖ กทม.เพิ่มความถี่ตรวจสอบกายภาพ - ประเมินสภาพการใช้งานสะพานและอุโมงค์ทางลอด

นายไพฑูริ ชันแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานโยธา กทม. กล่าวถึงการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงและความปลอดภัยสะพานข้ามทางแยก สะพานยกระดับ อุโมงค์ทางลอดถนน สะพานลอยคนข้ามที่อยู่ในความดูแลของกรุงเทพมหานครว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานวิศวกรรมทาง กลุ่มงานบูรณะสะพานและทางโครงสร้างพิเศษ สำนักงานโยธา ได้ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงและความปลอดภัยของตัวสะพาน รวมทั้งอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ของสะพานข้ามทางแยก สะพานยกระดับ อุโมงค์ทางลอดถนน สะพานลอยคนเดินข้ามที่อยู่ในความดูแลของ กทม. โดยมีแผนเพิ่มความถี่การตรวจสอบเป็นวงรอบอยู่เป็นระยะ ๆ ทั้งการตรวจสอบทางกายภาพโดยรวมของโครงสร้างสะพาน (Visual Inspection) ประกอบด้วย เสาตอม่อ คานขวาง และคานตามยาวของสะพาน พื้นสะพาน ผิวจราจรเชิงลาดสะพาน รอยต่อสะพาน ระบบระบายน้ำ และระบบไฟฟ้าของสะพาน ให้มีสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานอยู่เสมอ รวมทั้งประเมินสภาพการใช้งานโดยรวมของสะพาน (Overall Condition Rating : OCR) ของโครงสร้าง มาใช้กำหนดความถี่รอบการตรวจสอบบำรุงรักษาที่เหมาะสมกับสภาพโครงสร้างนั้น ๆ และมีวงรอบการตรวจสอบความปลอดภัย ความเรียบร้อยทั่วไปของสะพานข้ามทางแยก สะพานยกระดับ อุโมงค์ทางลอดถนน สะพานลอยคนข้ามเป็นประจำทุก ๑๕ วัน ตามแผนการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ หรือเหตุความไม่ปลอดภัยต่อประชาชน หรือผู้ใช้เส้นทาง หากตรวจสอบพบความเสียหายของสะพานที่เป็นความเสียหายเล็กน้อยเบื้องต้น กลุ่มงานบูรณะสะพานฯ สำนักงานวิศวกรรมทาง จะดำเนินการจัดซ่อมอย่างเร่งด่วน หากพบความเสียหายของสะพานจำเป็นที่จะต้องจัดซ่อมโดยใช้เทคนิคพิเศษทางวิศวกรรม สำนักงานโยธาจะขอจัดสรรงบประมาณจัดซ่อมตามขั้นตอน

นอกจากนั้น ...

นอกจากนั้น ยังได้กำชับมาตรการควบคุมความปลอดภัยในการดำเนินการปรับปรุงและซ่อมแซม สะพานข้ามทางแยก สะพานยกระดับ อุโมงค์ทางลอดถนน สะพานลอยคนข้าม ทั้งโครงการที่อยู่ในความดูแลของ กทม. ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านมาตรการควบคุมความปลอดภัยบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง หรือปรับปรุงซ่อมแซม ในสัญญาจ้าง และแบบรูปรายการงานปรับปรุงซ่อมแซม และดำเนินการกำชับควบคุมผู้รับจ้างให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมความปลอดภัยบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และจะต้องขออนุมัติวัสดุ แบบ Shop drawing และวิธีการขั้นตอนการทำงาน ก่อนดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานข้ามทางแยก สะพานยกระดับ อุโมงค์ทางลอดถนน สะพานลอยคนข้าม อย่างเคร่งครัด รวมถึงโครงการของหน่วยงานสาธารณสุขประเภทต่าง ๆ ที่ดำเนินการก่อสร้างในพื้นที่รับผิดชอบของ กทม. สำนักงานโยธา ได้ประสานการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เพิ่มความเข้มงวดตรวจสอบและกำชับ ให้ดำเนินการตามมาตรการควบคุมความปลอดภัยระหว่างการก่อสร้างในพื้นที่กรุงเทพฯ และให้เป็นไปตามเงื่อนไข การอนุญาตให้ รฟม. เข้าดำเนินการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า และในระหว่างก่อสร้าง สำนักงานโยธา ได้ตรวจสอบ พื้นที่เป็นประจำ หากพบปัญหาที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชน จะแจ้ง รฟม. ให้เร่งดำเนินการแก้ไข กรณีที่เกิด ผลกระทบ หรือปัญหา ยังไม่ได้ข้อยุติ จะระงับการก่อสร้างชั่วคราวจนกว่าจะดำเนินการแก้ไขให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงจะอนุญาตให้ดำเนินการก่อสร้างต่อไป

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์
สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร